

อินทองทวี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
เรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเมืองน้อย น.๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน โนนเมืองน้อย น.๕ ค.หนองบัว

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ตามแบบ มาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน ๓,๕๕๑,๐๐๐ บาท  
(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง ทำงานที่ประมูลจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยงาน  
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองบัว และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาด  
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ  
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกาศจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อย  
กว่า ๑,๗๗๕,๕๐๐.-บาท พร้อมสำเนาสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาฉบับเดียว และ  
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ  
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อง ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื่อรับ  
ราชการหรือแสดงบัญชีรายชื่อรับราชการ ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดคุณสมบัติก่อสร้าง ในวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น.  
ณ สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนเมืองน้อย ม.๕ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย (ชั้น ๒ ห้องห้องอื่นอำเภอโกสุมพิสัย) และประกาศรายชื่อผู้มี  
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. )  
และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท  
ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ระหว่าง วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง  
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) . หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๐๔๘๑๒๒๒๗,๐๔๓-๐๒๖๖๑๕-๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) .....

(นายอนุชา คำมุนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



หมายเหตุ : การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับโอน  
จัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น แล้วเท่านั้น